
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4 / 2567   (ครั้งที่ 1) 
 วันที่   4   ธันวาคม   พ.ศ.2567 

ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง   
***************************************************************************** 

 
ผู้มาประชุม 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมร  ชอบการไร่ ประธานสภา อบต.ชุมพวง สมร  ชอบการไร่  
2 นายจรัล  กล้วยประโคน รองประธานสภา อบต.ชุมพวง จรัล  กล้วยประโคน  
3 นายบุญเลิศ  ลัดดี ส.อบต. ม.5 บุญเลิศ  ลัดดี  
4 นางไหมทอง  เดิมศรีภูมิ ส. อบต. ม.6 ไหมทอง  เดิมศรีภูมิ  
5 นายสังข์วาลย์  นิลกลาง ส. อบต. ม.7 สังข์วาลย์  นิลกลาง  
6 นายรัฐพล  พูดเพราะ ส. อบต. ม. 14/เลขานุการสภา ฯ รัฐพล  พูดเพราะ  

 
 
ผู้ร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางสาวปิยภัทร  รัชชาพงษ์ นายก อบต.ชุมพวง ปิยภัทร  รัชชาพงษ์  
2 นางนิตยา  ทองคร่ำ รองนายก อบต.ชุมพวง นิตยา  ทองคร่ำ  
3 นายอำนาจ  อยู่เกาะ รองนายก อบต.ชุมพวง อำนาจ  อยู่เกาะ  
4 นางวารินทร์  เวสซี่ส์ หัวหน้าสำนักปลัด อบต. วารินทร์  เวสซี่ส ์  
5 นายปรีชา  จันทร์มาลา ผู้อำนวยการกองช่าง ปรีชา  จันทร์มาลา  
6 นางสาวนิติกานต์  ประจง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกานต์  ประจง  
7 นางกรรณิการ์  วงศ์สุริยศักดิ์ นักทรัพยากรบุคคล กรรณิการ์  วงศ์สุริยศักดิ์  
8 นางสาวธรรมรัตน์ ทองเกลี้ยง นักวิชาการศึกษา ธรรมรัตน์ ทองเกลี้ยง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผู้มาประชุม  6 คน 
ผู้ลาประชุม   - คน 
ผู้ขาดประชุม   - คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม  8 คน 
 

    เมื่อถึงเวลา  10.00  น. ประธานสภา อบต.ชุมพวง ได้ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภา  
อบต. ทุกท่านเข้าห้องประชุม ปรากฏว่ามีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมครบองค์ประชุม  
ก่อนเริ่มการประชุม ประธานสภา อบต.ชุมพวง ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
แล้วจึงเริ่มการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง 

เริ่มประชุม เวลา  10.10  น. 
 

นายสมร  ชอบการไร่  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภา อบต.ชุมพวง สมัยสามัญ 
ประธานสภา อบต.ชุมพวง  สมัยที่  4/2567 (ครั้งที่ 1) วันที่ 4 ธันวาคม  พ.ศ.2567 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
นายสมร ชอบการไร่  ขอเรียนเชิญท่าน นายก อบต.ชุมพวง ได้แจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ 
ประธานสภา อบต.ชุมพวง 
นส.ปิยภัทร  รัชชาพงษ์  ด้วยอำเภอชุมพวง ได้แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราช 
นายก อบต.ชุมพวง  สมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
       บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม  พ.ศ.2567   

ณ หอประชุมอำเภอชุมพวง   
ในกิจกรรมประกอบด้วย  
เวลา 06.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล 
เวลา 08.20 น. พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ 
การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก หรือชุดผ้าไทย/สุภาพโทนสีเหลือง 

ที่ประชุม   รับทราบ 
นส.ปิยภัทร รัชชาพงษ์  ด้วยได้รับแจ้งจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดนครราชสีมา  
นายก อบต.ชุมพวง ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง เป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
เป็นหน่วยงานทีมีผลคะแนนระดับ ผ่านดีเยี่ยม ด้วยคะแนน 99.83% โดยมีคะแนน
เป็นอันดับ 2 ของจังหวัดนครราชสีมา และขอให้เข้ารับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ
และโล่ห์รางวัล ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2567  ณ ห้อง Korat HALL ชั้น 4 ห้าง
เซ็นทรัล โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
- รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง สมัยสามัญ   
สมัยที่ 3/2567 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2567 

นายสมร ชอบการไร่  ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ชี้แจง และอภิปรายผลการตรวจ  
ประธานสภา อบต.ชุมพวง รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3/2567 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  

พ.ศ.2567 ขอเรียนเชิญครับ 
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นายบุญเลิศ  ลัดดี  เรียนท่านประธานสภา อบต.ชุมพวง / ท่านนายก อบต.ชุมพวง ตลอดจนผู้เข้าร่วม 
ส.อบต.ม.5   ประชุมทุกท่าน กระผมนายบุญเลิศ  ลัดดี  ประธานกรรมการตรวจรายงานการ 

ประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัย สามัญที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 15 
สิงหาคม  พ.ศ.2567  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และให้ท่านเลขานุการสำเนารายงานการ
ประชุมเพ่ือแจกจ่ายให้กับสมาชิกทุกท่าน ขอให้ทุกท่านได้ตรวจดูความถูกต้องอีกครั้งมี
ข้อความใดที่ท่านได้อภิปราย หรือแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระมีความถูกต้อง
ครบถ้วนหรือไม่ โดยเฉพาะตัวเลขงบประมาณมีความสำคัญมาก หากว่าพิมพ์ผิด หรือ
ตกหล่นไปก็ขอให้แจ้งจะได้แก้ไขให้ถูกต้องในวันนี้ ขอบคุณครับ 

มติที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภา อบต.ชุมพวงท่านใดเสนอแก้ไขรายงานการประชุม และมีมติ
เห็นชอบรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญท่ี 3/2567 เมื่อวันที่  15 สิงหาคม 
พ.ศ.2567 จำนวน 5 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม (ถ้ามี) 
ประธานสภา ( ไม่มี ) 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องที่เสนอใหม่ 
  วาระท่ี 4.1 ญัตติเพื่อพิจารณา  
  การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)  ในการจัดบริการสาธารณะ เรื่อง การเก็บ ขน 

และกำจัดขยะมูลฝอย ระหว่างเทศบาลตำบลชุมพวงกับองค์การบริหารส่วนตำบล
ชุมพวง  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

นายสมร ชอบการไร่  - ขอเรียนเชิญท่าน นายก อบต.  ได้นำเรียนชี้แจง  เรียนเชิญครับ 
ประธานสภา อบต.ชุมพวง 
นส.ปิยภัทร  รัชชาพงษ์  เรื่องเดิม 
นายก อบต.ชุมพวง   ด้วยเทศบาลตำบลชุมพวงกับองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง ได้ทำข้อตกลง

ความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะ เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย 
ระหว่างเทศบาลตำบลชุมพวง กับ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง ลงนามเมื่อวันที่ 
16  กันยายน  พ.ศ.2565  โดยมีรายละเอียดเพ่ือให้บริการการเก็บขนและกำจัดขยะ
มูลฝอย ของ โรงพยาบาลชุมพวง / โรงเรียนชุมพวงศึกษา / โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยาและ
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง มีระยะเวลาการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 -
2567 นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดข้อตกลงความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะ เรื่อง การ
เก็บ ขน และกำจัดมูลฝอย ระหว่างเทศบาลตำบลชุมพวง กับ องค์การบริหารส่วน
ตำบลชุมพวงแล้ว เมื่อวันที่ 30 กันยายน  พ.ศ.2567  

  ข้อพิจารณา 
   เพ่ือให้การดำเนินงานการจัดบริการสาธารณะ เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดมูล

ฝอย ของ โรงพยาบาลชุมพวง / โรงเรียนชุมพวงศึกษา / โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา และ
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เป็นไปอย่างต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามมาตรา 34/4/1 
แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
พ.ศ.2535 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ข้อ  
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  13 และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เรื่อง การทำความตกลงร่วมมือจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ข้อ 2 วรรคสอง  องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง จึงเสนอญัตติ เพ่ือให้สภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลชุมพวงพิจารณาเห็นชอบลงนามบันทึกการจัดทำข้อตกลง (MOU) ใน 
  การจัดบริการสาธารณะ เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ระหว่างเทศบาล

ตำบลชุมพวง กับ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง ในพ้ืนที่ของ โรงพยาบาลชุมพวง/ 
โรงเรียนชุมพวงศึกษา / โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา และวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ตำบล
ชุมพวง  อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 

นายสมร ชอบการไร่  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่  
ประธานสภา อบต.ชุมพวง  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบการลงนามบันทึกการจัดทำข้อตกลง (MOU) ใน

การจัดบริการสาธารณะ เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ระหว่างเทศบาล
ตำบลชุมพวงและองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง ในพ้ืนทีข่อง โรงพยาบาลชุมพวง /
โรงเรียนชุมพวงศึกษา / โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา และวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ตำบล
ชุมพวง  อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา  ขอมติโดยการยกมือครับ 

มติที่ประชุม  อนุมัติ  5 เสียง  ไม่อนุมัติ ....0....เสียง  งดออกเสียง...1...เสียง  เป็นเอกฉันท์ 
  วาระท่ี 4.2  ญัตติเพื่อทราบ  
  4.2.1 เสนอรายงานแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ต่อสภา

ท้องถิ่น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
นายสมร ชอบการไร่  ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ไดช้ี้แจงเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานประจำปี 
ประธานสภา อบต.ชุมพวง  งบประมาณ พ.ศ.2567 
นางสาวนิติกานต์ ประจง  เหตุผลและความจำเป็น 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ตามขั้นตอนและวิธีการตามระเบียบ แห่งระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 เสร็จสิ้นแล้ว โดยได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวงแล้ว จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567  ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน เพ่ือนำไปกำหนดกระบวนการ
ใช้ทรัพยากรขององค์กร โดยกำหนดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าเพ่ือให้บรรลุ
ภารกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและนโยบายต่อไป  

  ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2561 หมวด 5 
การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 

  ข้อ 27  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจาก
เงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
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  บัดนี้ นายก อบต.ชุมพวง ได้พิจารณาและอนุมัติประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  แล้ว และได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้สนใจ
ทราบโดยทั่วกัน จึงขอแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง ทราบต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 
  4.2.2 เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
  (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ต่อสภาท้องถิ่น 
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
นายสมร ชอบการไร่  ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงเกี่ยวกับรายงานผลการติดตามและ 
ประธานสภา อบต.ชุมพวง  ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   
  ต่อสภาท้องถิ่น 
นางสาวนิติกานต์ ประจง  หลักการและเหตุผล 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ซึ่งเป็นภารกิจอีกประการหนึ่งที่มีความสำคัญ ในการพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 

  ข้อกฎหมายและระเบียบ 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวัน รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
   เพ่ือให้การจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2566 -2570 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ผู้บริหารท้องถิ่นจึงเสนอ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ต่อสภาท้องถิ่น เพ่ือตั้ง ข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ
ความเห็น ค่ะ  

นายสมร ชอบการไร่  มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอความเห็นเพ่ิมเติมอะไรอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภา อบต.ชุมพวง 
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายสมร ชอบการไร่  หากไม่มี ในวาระนี้เป็นการรายงานผลเพื่อทราบ ครับ 
ประธานสภา อบต.ชุมพวง 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
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  4.2.3 รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และสถานะ
การเงินของ อบต.ชุมพวง  (รายละเอียดตามรายงานรายรับ-รายจ่ายฯ ที่แนบ) 

นายสมร ชอบการไร่  ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง ได้นำเรียนชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภา อบต.ชุมพวง  รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และสถานะการเงินของ 

อบต.ชุมพวง ต่อสภาท้องถิ่น  เรียนเชิญครับ 
นส.ปิยภัทร รัชชาพงษ์  ในระเบียบวาระนี้ ขอรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   
นายก อบต.ชุมพวง  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ของ อบต.ชุมพวง 

รายละเอียดขอให้ทุกท่านได้พิจารณาจากเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้ว
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายสมร  ชอบการไร่  ในระเบียบวาระนี้ ขอเรียนเชิญท่านนายก อบตชุมพวง ได้นำเรียนชี้แจงครับ 
ประธานสภา อบต.ชุมพวง 
นส.ปิยภัทร  รัชชาพงษ์ ในวาระนี้ขอนำเรียนสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านได้รับทราบค่ะ  
นายก อบต.ชุมพวง เนื่องด้วย นางสาวพศวีร์  ภูนพมาศพงษ์  เลขานุการนายก อบต.ชุมพวง ได้ยื่น 

หนังสือลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 และมีผลในวันที่  4 
พฤศจิกายน 2567 แล้ว จึงขอเรียนแจ้งให้ที่ประชุมทราบค่ะ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
นายสมร  ชอบการไร่  มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะเสนออะไรเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
ประธานสภา อบต.ชุมพวง 
นางไหมทอง  เดิมศรีภูมิ ดิฉัน นางไหมทอง  เดิมศรีภูมิ  สมาชิกสภา อบต.ชุมพวง ม.6 เสนอปิดประชุมค่ะ 
ส.อบต. ม. 6  
นายบุญเลิศ  ลัดดี กระผม นายบุญเลิศ ลัดดี  สมาชิกสภา อบต.ชุมพวง ม. 5 ขอรับรองครับ 
ส.อบต. ม. 5 
นายสังข์วาลย์  นิลกลาง กระผม นายสังข์วาลย์ นิลกลาง  สมาชิกสภา อบต.ชุมพวง ม.7 ขอรับรองครับ 
ส.อบต. ม. 7 
นายสมร  ชอบการไร่  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรเพ่ิมเติม และมีสมาชิกสภา ฯ เสนอปิดประชุม 
ประธานสภา อบต.ชุมพวง กระผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกฯ ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้โดยพร้อมเพรียง

กัน การประชุมในวันนี้ก็จบลงด้วยดี สำหรับวันนี้ผมขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ 
ขอบคุณทุกท่านมากครับ 

 
ปิดประชุม  เวลา  12.00  น. 
 
 
 

     (ลงชื่อ)     รัฐพล  พูดเพราะ    รัา ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
              (นายรัฐพล  พูดเพราะ) 
                                                           เลขานุการสภา อบต.ชุมพวง 



 
 
 
 

(ลงชื่อ)        บุญเลิศ  ลัดดี     บุญเผูต้รวจรายงานการประชุม 
         (นายบุญเลิศ  ลัดดี) 
 
                                                               
 

(ลงชื่อ)     ไหมทอง  เดิมศรีภูมิ ไ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                           (นางไหมทอง  เดิมศรีภูมิ) 
 
 
 

(ลงชื่อ) กกรรณิการ์  วงศ์สุริยศักดิ์รร ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                       (นางกรรณิการ์  วงศ์สุริยศักดิ์) 
 
                                                                
 

(ลงชื่อ)        สมร  ชอบการไร่        ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                   (นายสมร  ชอบการไร่) 
                                                               ประธานสภา อบต.ชุมพวง 

                     


